

นึกปั้นพินน้ำนม



อีก 10 วัน ถึงวันที่ 7 สิงหาคม น้องหนูเกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2541 คือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันลงประชามติมีสิทธิออกเสียงลงประชามติ

วันก่อนคุณลุงข้างบ้านไปตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ บนแผ่นกระดาษที่แขวนประกาศรายชื่อพบชื่อตัวเองกับชื่อหลาน ประการออกมาพอได้ยีนว่า หลานชายอายุ 18 แล้ว มีสิทธิออกเสียงกับเขาด้วย น้องหนูที่เกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2541 อย่าลืมไปตรวจรายชื่อของตัวเองบนประกาศผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ หากไม่พบจะได้ขอเพิ่มชื่อโดยด่วนในวันนี้ จะได้ไม่เสียสิทธิลงประชามติ **“รับหรือไม่รับ”** ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง

ไม่ทราบว่าได้วันนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติได้รับร่างรัฐธรรมนูญทุกครัวเรือนหรือยัง ถ้ายัง เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจ้างให้หนังสือพิมพ์อย่างน้อย 5 ฉบับ จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแทรกลงในหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว ในมติชนวันที่ 21 กรกฎาคม รวม 10 หน้าเต็ม ในข่าวสดวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด เคยลงพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาแล้วทั้งสองครั้ง ใครที่เป็นแฟนประจำของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนี้ได้อ่านกันเต็มอ้อม และน่าจะได้อ่านทบทวนหลายครั้ง

การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนของ **“มติชน”** กับ **“ข่าวสด”** มีมาโดยตลอด โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นับถอยหลังตั้งแต่วินาทีถึงวันที่ 7 สิงหาคม 10, 9, 8, 7, ได้ตั้งแต่วินาทีถึงวันที่ 7 สิงหาคม อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว อย่าลืมไปเข้าคูหาหากบัตรว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จะรับหรือไม่รับคำถามพ่วง เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่มีอายุครบ 18 ปี วันที่ 7 สิงหาคม 2541 โดยแท้

ส่วนการลงประชามติอย่างไร เป็นเสรีภาพของทุกคน ไม่มีใครจับมือใครกานบาทบับตรออกเสียงได้

วันเดียวกัน อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 คุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องหนูตัวน้อยวัย 1 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง ทั้งชายและหญิง (วัยนี้ยังรู้ว่าเป็นชายหรือหญิง) ให้รีบไปออกเสียงประชามติก่อน 9 โมง

เพราะ Cruzee Thailand ผู้นำเข้าจักรยานทรงตัวสำหรับเด็ก ยี่ห้อ Cruzee และผู้จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ หรือ Kids Balance Bike Grandprix Thailand 2016 จัดแข่งขันปั่นจักรยานขาไถ เทรนด์กีฬา มาแรง เพื่อเสริมพัฒนาการของน้องหนูตัวน้อยให้เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันครั้งนี้

การจัดแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้เหล่ากองทัพนักปั่นจักรยานพินน้ำนมได้ร่วมสนุกกับ Balance Bike เต็มที่ในการแข่งขันงาน Health Expo Thailand 2016 คอนเซ็ปต์การแข่งขันชิงแชมป์จักรยานขาไถ **“หนูน้อยหัวใจแกร่ง”** แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท คือ

- รุ่นที่ 1 อายุ 1.6 - 2.6 ขวบ
- รุ่นที่ 2 อายุ 2.7 - 3 ขวบ
- รุ่นที่ 3 อายุ 3.1 - 3.9 ขวบ
- รุ่นที่ 4 อายุ 4.10 ขวบ - 4.6 ขวบ

ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานอายุในเกณฑ์ร่วมแข่งขัน และร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับกองทัพนักปั่นพินน้ำนม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 10.00-20.00 น. ที่ลานกิจกรรม ฮอลล์ 101 ไบเทค สนใจสมัครได้ที่ <https://22goo.gl/2DTIVaS>

นอกจากนั้นยังจัดให้น้องหนูได้มีโอกาสก่อนการแข่งขันปั่นจักรยานขาไถเล่นวันที่ 5-6 สิงหาคม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 0-2717-2477 คุณณัฐชา เขียวชะอุ่ม ต่อ 300 คุณอัญชลี สุนทรวิจารย์ ต่อ 314 คุณณัฐชา พนาสวรรค์ ต่อ 356 **เผื่อปีหน้าน้องหนูจะได้มีโอกาสปั่นเพื่อพ่อ ปั่นเพื่อแม่กับเขาด้วย**